

# PHAN THƯƠNG THANH ĐẠT

Mục đích của bài viết này là để khuyến khích các bạn trẻ Việt Nam nên cố gắng học tập để làm "quang tông hiển tổ", làm hành diện cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại.



Với Đức Đạt Lai Lạt Ma và Secretary of State Hillary Clinton

Thưa quý quý bạn! Đã hơn một năm qua có nhiều thân hữu khuyến khích và muốn tôi viết về phần thưởng danh dự của Viện Đại Học Temple đã tuyên dương và treo hình của tôi tại khách phòng Mitten- Broadway- Temple University, nhằm mục đích biết đâu trong tương lai cũng sẽ có anh chị em sinh viên khác được phần thưởng vinh dự đó.

Sau nhiều năm học tập và với tinh thần cầu tiến, tôi đã tốt nghiệp vào năm 1990 tại Temple University và nhận bằng Doctor of Dental Medicine.

Biên cố đau thương 9/11/2001 do khủng bố gây nên ở Trung Tâm Thương Mại Thế Giới (World Trade Center) đã làm chết hơn bốn ngàn người. Ngay sau khi biến cố xảy ra tôi đã cung cấp các dịch vụ chữa trị nha khoa (bao gồm răng, hàm, mặt) cấp cứu miễn phí cho hầu hết các nhân viên làm việc tại Ground Zero. Nhật báo New York Post và Daily News có đăng tin này và ngay cả Tổng Thống George W. Bush có gởi thư cảm ơn cho tôi.

Ngoài ra tôi còn được diện kiến Đức Giáo Hoàng (Pope) John Paul II, Đức Giáo Hoàng (Pope) Benedict XVI, ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma, cùng với Bộ

Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ (US Secretary of State) Hilary Clinton. Và hơn thế nữa ngày 27 tháng 9 năm 2008, tôi được các bác sĩ tốt nghiệp Temple University bỏ phiếu bầu cho tôi là Bác Sĩ Danh Dự và đã treo hình ảnh của tôi tại Mitten Hall-Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, USA.



Với Đức Giáo Hoàng John Paul II

Tôi thực hết sức vui mừng và cảm ơn Bề Trên Trời Phật đã phù hộ cho tôi được hưởng phần thưởng danh dự cao quý này. Temple University là một viện đại học nổi tiếng ở Hoa Kỳ, có 16 phân khoa, đã đào tạo nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới như Chủ tịch Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, cựu Tổng thống nước Pakistan, v.v... Cứ độ chừng vài năm, Viện Đại Học Temple cùng với toàn thể các tiến sĩ, bác sĩ đã ra trường, căn cứ vào các tiêu chuẩn như khả năng nghề nghiệp, sự học vấn, hoạt động xã hội, hoặc các phát minh gì có lợi cho nhân loại để ban phần thưởng cao quý này.

Buổi lễ tuyên dương danh dự tại Mitten Hall- Broadway- Temple University đã có hơn một ngàn quan khách tham dự. Tôi, Dr. Lý Văn Kim, là bác sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận lãnh phần thưởng này. Và để theo lời yêu cầu của

tôi, ban chấp hành của Viện Đại Học Temple đã đánh điện cho Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn xin cấp visa cho Giáo sư Phó viện trưởng Viện Đại Học Huế, Mr. Tôn Thất Hanh, và Sư Trụ Trì chùa Huyền Không ở Huế, Thượng tọa Pháp Tông cùng với anh chị em tôi ở Việt Nam qua Hoa Kỳ để tham dự buổi lễ.



Với Đức Giáo Hoàng Benedict XVI

Các bạn thử nghĩ xem, nếu các bạn là người đậu thủ khoa (valedictorian) ở trường đại học, thì tôi tin rằng các bạn sẽ rất vui mừng và gia đình cha mẹ của các bạn cũng sẽ rất hạnh diện về các bạn. Riêng phần tôi, mong các bạn cho phép tôi được hạnh diện về phần thưởng danh dự cao quý này.



Với Governor of NY George Pataki và Senator of NY Chuck Schumer

Tôi xin cảm ơn cha mẹ tôi đã nuôi dưỡng tôi nên người. Mặc dầu ba tôi mất

sớm, lúc đó mẹ tôi chỉ có 32 tuổi; nhưng mẹ tôi đã một mình tảo tần buồn bán nuôi 7 đứa con còn dại và luôn luôn giữ câu tam tông tứ đức của người phụ nữ Việt Nam: "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử". Mẹ tôi đã trọn vẹn với câu "Thờ chồng nuôi con" và nuôi nấng đàn con theo câu "Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn".

Tôi mong sao các bạn hãy luôn luôn nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha và phải luôn luôn giữ tròn đạo hiếu, để mai sau, khi các bạn thành tài sẽ đem vinh dự cho gia đình tổ tông, thật đúng với câu "Quang tông, hiển tổ" và làm rạng rỡ dòng giống Lạc Hồng, đền đáp ân sâu của bậc sinh thành:

"Công cha như núi Thái Sơn  
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ, kính cha  
Cho tròn chữ hiếu, mới là đạo con."



Với Đức Giáo Hoàng Phan xi cô

Thân chúc các bạn trẻ đạt được mọi ý nguyện trên con đường học tập và sớm thành công để trở thành người hữu dụng cho xã hội, làm vẻ vang người Việt Nam.

Dr. Lý Văn Kim  
Website: [www.kimlyvan.com](http://www.kimlyvan.com)